

BCH ĐOÀN TỈNH TÂY NINH**ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH**

Số: 25 CV/TĐTN-BTG

Tây Ninh, ngày 24 tháng 10 năm 2022

"V/v đẩy mạnh triển khai Cuộc thi
tuyên truyền viên giỏi về giảm nghèo và an sinh
xã hội bền vững năm 2022"

Kính gửi: Ban Thường vụ các huyện, thị, thành Đoàn và Đoàn trực thuộc.

Thực hiện Công văn số 10804/TWĐTN-BTG ngày 14/10/2022 của Ban Bí thư Trung ương Đoàn về việc đẩy mạnh triển khai Cuộc thi tuyên truyền viên giỏi về giảm nghèo và an sinh xã hội bền vững năm 2022.

Để Cuộc thi được lan tỏa sâu rộng, thu hút được đông đảo đoàn viên, thanh niên và cộng đồng xã hội tham gia, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn đề nghị Ban Thường vụ các huyện, thị, thành Đoàn và Đoàn trực thuộc triển khai thực hiện một số nội dung, cụ thể như sau:

1. Tích cực triển khai tuyên truyền về nội dung, thể lệ, mục đích và ý nghĩa của Cuộc thi trên các nền tảng số, trang mạng xã hội, fanpage, kênh thông tin điện tử nhằm lan tỏa sâu rộng, kêu gọi đông đảo đoàn viên, thanh niên, cộng đồng biết tới và tham dự Cuộc thi. Chỉ đạo các cơ sở đoàn đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền về nội dung Cuộc thi trên các trang mạng xã hội, kênh thông tin điện tử của các đơn vị. Đây là hoạt động có ý nghĩa để tuyên truyền, lan tỏa trong cán bộ, đoàn viên, và các tầng lớp Nhân dân về ý nghĩa và tầm quan trọng của Chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025.

Quyết mã QR thông tin cuộc thi



2. Ban Thường vụ Tỉnh đoàn giao Ban Tuyên giáo Tỉnh đoàn chủ trì phối hợp Thành Đoàn Tây Ninh, Đoàn Thanh niên Công an Tây Ninh cùng Đoàn khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh thành lập đội hình tuyên truyền viên cấp tỉnh gồm 05 thành viên tham dự Cuộc thi. Các đội thi sẽ trình bày một bài thuyết trình dưới hình thức sân khấu hóa. Các phần trình bày được ghi hình và trình bày dưới dạng video clip với độ phân giải full HD và gửi về Ban Tổ chức thông qua địa chỉ email: ttvgiamngheobenvung@gmail.com trước ngày 09/11/2022.

Kinh phí thực hiện từ nguồn kinh phí tuyên truyền năm 2022 và xã hội hóa.

Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đề nghị Ban Thường vụ các huyện, thị, thành Đoàn và Đoàn trực thuộc triển khai thực hiện tốt cuộc thi trên¹.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT.

TM. BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ĐOÀN**PHÓ BÍ THƯ****Trịnh Thị Như Trang**

¹ Thông tin trao đổi vui lòng liên hệ đồng chí Lý Thu Hiền – Chuyên viên Ban Tuyên giáo Tỉnh đoàn, sdt: 0971.653.933.